



ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลเมืองหล่มสักได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

เทศบาลเมืองหล่มสักมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในรายการที่ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ไม่เพียงพอและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองหล่มสักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดังนั้น เทศบาลเมืองหล่มสักจึงประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีสิน จันทสิงห์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

เอกสารแนบท้าย
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๑. กองคลัง	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> • งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร <p>ข้าราชการ/ พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๔,๕๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>งานบริหารงานคลัง</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับ <p>บำนาญ</p> <p>จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</p> <p>๔,๕๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>งานบริหารงานคลัง</p> <p>งบบุคลากร</p> <p>ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ</p> <p>พนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๘๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>งานบริหารงานคลัง</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ</p> <p>ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร</p> <p>ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ <p>ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการ</p> <p>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ บาท</p>
๒. กองช่าง	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ</p> <p>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย</p> <p>งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งานก่อสร้าง</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทวัสดุก่อสร้าง</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท</p>

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๒. กองช่าง (ต่อ)	แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท	แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท
	แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๓๒,๐๐๐ บาท	แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> - จัดซื้อเครื่องซั่มเมอร์สสูบน้ำ จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓๒,๐๐๐ บาท
๓. กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> - โครงการจัดงาน งานดนตรีในสวน บริเวณสวนสาธารณะหนองแค อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๓๗๐,๐๐๐ บาท	

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๓. กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (ต่อ)	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดำเนินงาน . ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่ง ในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ ภาคเหนือตอนล่าง จำนวนเงินที่โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท	
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท - โครงการร่วมงานนครบาลเพชรบูรณ์ จำนวนเงินที่โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท	

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการจัดงานวันเทศบาลและ วันคล้ายวันก่อตั้งเทศบาล จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท	
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท	
รวมจำนวนเงินที่โอนทั้งสิ้น ๑,๓๖๖,๕๐๐ บาท		